

Số: /TB-UBND

Dương Quang, ngày tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích đã xếp hạng trên địa bàn xã Dương Quang

Thực hiện Công văn số 1386/UBND-VHTT ngày 12/8/2024 của UBND thị xã Mỹ Hào về việc tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích đã xếp hạng trên địa bàn thị xã;

Để tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử trên địa bàn xã; nhất là các di tích lịch sử đã xếp hạng (trên địa bàn xã hiện nay có 05 di tích được xếp hạng trong đó có 02 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia và 03 di tích được xếp hạng cấp tỉnh) đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Di sản văn hóa và các văn bản pháp luật khác liên quan. Ủy ban nhân dân xã Dương Quang yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, các thôn thực hiện tốt một số nội dung cụ thể như sau:

1. Đề nghị các thôn, các ngành, đoàn thể xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quán triển, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Di sản văn hóa năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009; Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (viết tắt là Nghị quyết số 13); Kết luận số 720-KL/TU ngày 23/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU; Thông báo số 899-TB/TU ngày 23/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình, kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU.

2. Tăng cường sự phối hợp tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, tổ chức lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo không bảo đảm theo quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, triệt để các vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Khi di tích xuống cấp cần báo cáo Ban quản lý di tích cấp xã để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt tu bổ, sửa chữa. Trong quá trình thực hiện bảo quản, tu

bổ, phục hồi, tu sửa cấp thiết di tích (bao gồm di tích xếp hạng và đối tượng kiểm kê di tích) cần phát huy vai trò giám sát của cộng đồng để kịp thời phát hiện, điều chỉnh những sai sót có thể xảy ra trong quá trình triển khai dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi, tu sửa cấp thiết di tích; tuyên truyền rộng rãi về giá trị của di tích, lý do bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và công khai nội dung hồ sơ tu bổ di tích trước khi triển khai để Nhân dân biết, tham gia đóng góp ý kiến nhằm thống nhất, nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai; không tự ý thay đổi, bổ sung đồ thờ tự, hiện vật vào di tích khi chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền. ngưỡng, tôn giáo không để vi phạm pháp luật, nhằm đưa công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng đi vào nền nếp, tuân thủ các quy định của pháp luật.

4. Đề nghị Công an xã phối hợp cùng công chức Văn hóa – Xã hội và Trưởng các thôn tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các vi phạm làm ảnh hưởng tới các giá trị di tích.

Ủy ban nhân dân xã đề nghị các thôn, các Ngành, đoàn thể xã triển khai, phối hợp thực hiện theo đúng nội dung Thông báo./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy - HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Các ngành, đoàn thể xã;
- Các thôn;
- Lưu: VT, VHXH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Vũ Quang Sáng